

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp giao ban ngày 09/9/2024 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Ngày 09/9/2024, tại Phòng họp trực tuyến, Trung tâm hành chính huyện, đồng chí Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp giao ban. Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND huyện (đồng chí Phan Thị Nhi, đồng chí Nguyễn Văn Húy, đồng chí Trương Công Sơn); đồng chí Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường, đồng chí Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, đồng chí Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Công nghiệp dịch vụ, đại diện lãnh đạo Chi cục thuế Thăng Bình, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Sau khi nghe Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo tổng hợp kiến nghị, đề xuất của các ngành, địa phương trình UBND huyện; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nội dung như sau:

1. Cho ý kiến đối với các nội dung do các cơ quan, ban, ngành, địa phương trình:

a. Xem xét Báo cáo số 3321/BC-CCT ngày 14/8/2024 của Chi cục thuế Thăng Bình về nội dung làm việc, giải quyết tính tiền sử dụng đất đối với bà Đỗ Thị Thu: đề nghị Chi cục Thuế huyện Thăng Bình phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thăng Bình, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Bình Định Nam triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

b. Xem xét Báo cáo 131/BC-TNMT ngày 23/8/2024 của Phòng Tài nguyên – Môi trường về việc đề xuất tạm dừng tiếp nhận giải quyết một số thủ tục hành chính về đất đai do chưa có văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện: Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 6609/UBND-KTN ngày 30/8/2024 về việc triển khai các quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c. Thống nhất tạm dừng giải quyết đối với hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của ông Huỳnh Tân và bà Võ Thị Nga tại thửa đất số 226, tờ bản đồ số 09, diện tích 300 m² tại thôn Phước Ấm, xã Bình Triều theo đề nghị của Phòng Tài nguyên - Môi trường tại Báo cáo số 136/BC-TNMT ngày 29/8/2024. Giao phòng Tài nguyên – Môi trường tham mưu theo đúng quy định.

d. Thống nhất giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện xây dựng phương án thu hồi tài sản Nhà nước đối với cây gỗ tận dụng các dự án: Nghĩa trang nhân dân Nam Thăng Bình; dự án Thành phần 2 Đường nối Võ Chí Công đi Khu công nghiệp Đông Quế Sơn; Khu dân cư Trung tâm xã Bình Dương (giai đoạn 2) theo đề nghị của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tại

Báo cáo số 125/BC-NN&PTNT ngày 06/9/2024. Phòng Tài chính – Kế hoạch cân đối nguồn và tham mưu UBND huyện phân bổ kinh phí thực hiện theo đúng quy định.

e. Xem xét Tờ trình số 138/TTr-PTQDCNDV ngày 11/4/2024 của Trung tâm Phát triển quỹ đất & Công nghiệp - Dịch vụ về đề nghị phê duyệt phương án sử dụng đất Khu dân cư chỉnh trang tại khu phố 2 (tổ 4 cũ), thị trấn Hà Lam: giao Trung tâm Phát triển quỹ đất & Công nghiệp - Dịch vụ khẩn trương rà soát tất cả các hồ sơ kể cả các cam kết trước đây, đồng thời phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường tham mưu báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét chỉ đạo trước khi tổ chức thực hiện.

f. Thống nhất trích Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện để tổ chức tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu năm 2024 và các hoạt động khác liên quan đến trẻ em theo đề nghị của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 146/TTr-LĐTBXH ngày 26/8/2024. Giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện theo đúng quy định.

g. Thống nhất hỗ trợ kinh phí nâng cấp nhà làm việc cũ Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện từ nguồn tiết kiệm do giảm giá đấu thầu theo đề nghị của Hội chữ Thập đỏ tại Tờ trình số 02/TTr-CTĐ ngày 08/5/2024. Về mức cấp, hỗ trợ kinh phí, giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện kiểm tra từng nội dung công việc cụ thể tham mưu UBND huyện xem xét, quyết định theo đúng quy định.

h. Xem xét Báo cáo số 101/BC-NDH ngày 20/6/2024 của Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu về tình hình nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất của nhà trường năm 2024: giao phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch khẩn trương kiểm tra, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét chỉ đạo. Báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân huyện trước **ngày 13/9/2024**.

i. Thống nhất cho phép nhà trường chuyển hạng mục xây mới 85m tường rào mặt trước sang xây mới 85m tường rào khu giáo dục thể chất theo đề nghị của Trường THCS Lê Đình Chinh tại Tờ trình số 79/TTr-LĐC ngày 15/8/2024: Yêu cầu Trường THCS Lê Đình Chinh tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

j. Thống nhất bổ sung kinh phí cho các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Tờ trình số 332/TTr-TCKH ngày 09/9/2024. Về mức cấp cụ thể, giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND huyện xem xét, quyết định theo đúng quy định.

k. Thực hiện Công văn số 6226/UBND-KTTH ngày 19/8/2024 của UBND tỉnh về việc xem xét các nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án các Công trình giao thông tỉnh tại Báo cáo số 1177/BCBQLGT ngày 09/8/2024; Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh về Phê duyệt dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ và các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình và Núi Thành, tỉnh Quảng Nam: Ủy ban nhân dân huyện thống nhất giao Trung tâm Phát triển quỹ đất & Công nghiệp - Dịch vụ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo đúng quy định.

l. Xem xét Công văn số 1420/CAH-TM ngày 04/9/2024 của Công an huyện về việc chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục báo cáo bộ Công an về đầu tư nâng cấp, cải tạo Nhà tạm giữ giai đoạn 2024-2025; Công văn số 3634/CAT-PH10 ngày 06/9/2024 của Công an tỉnh về hỗ trợ đầu tư cải tạo, nâng cấp Nhà tạm giữ thuộc Công an cấp huyện: Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân về chủ trương đối ứng kinh phí để thực hiện đầu tư nâng cấp, cải tạo Nhà tạm giữ của Công an huyện.

m. Thực hiện Công văn số 3445/CAT-PH10 ngày 21/8/2024 của Công an tỉnh về xác nhận và đề nghị chuyển giao các trụ sở làm việc cũ cho Công an tỉnh: Giao Công an huyện chủ trì, làm việc với Ủy ban nhân dân các xã: Bình Chánh, Bình Định Nam thống nhất vị trí, khu nhà để làm trụ sở công an xã Bình Phú và Bình Định sau khi sáp nhập (*không bàn giao hết diện tích đất trụ sở Ủy ban nhân dân xã*). Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh và Ủy ban nhân dân xã Bình Định Nam cung cấp các hồ sơ pháp lý có liên quan về nhà, đất của các trụ sở làm việc đã chọn cho Công an huyện để báo cáo tỉnh lập các thủ tục điều chuyển tài sản theo quy định và đăng ký kế hoạch kinh phí sửa chữa theo quy định. Thời gian báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện trước **ngày 13/9/2024**.

n. Xem xét Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 26/8/2024 của Ủy ban nhân dân thị trấn Hà Lam về việc báo cáo một số nội dung liên quan Công ty TNHH TM&DVVT Duyên Hoa: giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện trước **ngày 17/9/2024** để xem xét, chỉ đạo. Phân công đồng chí Trương Công Sơn – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp chỉ đạo nội dung này.

o. Thống nhất tiếp nhận vào công chức theo đề xuất của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 49/TTr-NV ngày 26/8/2024. Giao Phòng Nội vụ tham mưu theo đúng quy định.

2. Đối với kiến nghị hệ thống mương thoát nước tại tái định cư Trường Trung cấp cảnh sát giao thông: giao Ban Quản lý dự án – Đô thị khẩn trương kiểm tra, khảo sát thực tế tại công trình này, báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện trước **ngày 13/9/2024** để xem xét chỉ đạo.

3. Về các vướng mắc trong chi trả tiền lương của người lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ: giao văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ, phòng Tài chính – Kế hoạch khẩn trương nghiên cứu tham mưu giải quyết chế độ cho người lao động **từ tháng 10/2024**.

4. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đứng điểm tại các xã đang thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, trực tiếp làm việc với các xã để giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án. Đối với các trường hợp đã vận động hơn 03 lần nhưng vẫn chây ỳ, không chấp hành thì kiên quyết thực hiện

bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế thu hồi đất theo từng nhóm đối tượng, từng đoạn tuyến cụ thể để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo đúng quy định.

5. Yêu cầu cơ quan, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung giải quyết công việc, thực hiện nhiệm vụ được giao và thực hiện đúng Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại Công văn số 1100/UBND-VP ngày 20/5/2024 về việc tăng cường công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc các cơ quan, Ban, ngành, địa phương, Công văn số 1935/UBND-VP ngày 12/8/2024 về việc chuẩn bị hồ sơ/văn bản trình xin ý kiến Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đảm bảo theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban ngày 09/9/2024 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- TT HU, TT HĐND (b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- TT UBMTTQVN huyện;
- Các ngành và đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn;
- Công thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT-TH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**